



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๙-๖๑๗๒

ข่าวจากหนังสือพิมพ์สยามรัฐ ฉบับประจำวันที ๒๘ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ หน้า ๑๓ มูลค่าข่าว ๙๕,๗๒๙.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนาใจดูที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

■ ดึง 13 อปท.ร่วมขับเคลื่อนขยายศูนย์การเรียนรู้เด็กเล็กทั้งจังหวัด จันทบุรีปักหมุดการศึกษาปฐมวัย

นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางจังหวัดจันทบุรี ได้ร่วมกับท้องถิ่นจังหวัดพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด(สสจ.) องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)ทั้ง 13 แห่ง ใน 10 อำเภอ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว ในสังกัดสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)วัดพลับพลาให้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย 1 ใน 15 แห่งทั่วประเทศ ด้วยจุดเด่นที่มีผู้บริหาร อปท.ให้ความสำคัญ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับตำบลให้การสนับสนุน ซึ่งนับเป็นทุนในการทำงานที่ดี ที่จะดำเนินงานขับเคลื่อนระบบและกลไกจังหวัด เพื่อเด็กปฐมวัยที่เชื่อมโยงกันในระดับจังหวัด จันทบุรีได้สำเร็จ โดยมีเป้าหมายที่จะผลักดันให้เกิดการพัฒนาคุณภาพในการดูแลเด็กปฐมวัยอย่างเป็นรูปธรรม ภายในปี 2559 ตามนโยบายของรัฐบาล

“จันทบุรีหัวใจสู้ เริ่มดำเนินการจนได้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยต้นแบบของประเทศ ซึ่งเราโชคดีที่นำหน้าก่อน โดยคาดว่าภายในปี 2559 จะมี ศพด.ต้นแบบทุกอำเภอ และขยายผลเชิงรุกออกไปทุกตำบล และอยากให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันโดยความสำนึก ร่วมเพื่อท้องถิ่นของเราเอง”

นายสามารถ กล่าว

ด้านนางเพ็ญพรรณ จิตตะเสนีย์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็กเยาวชนและครอบครัวกล่าวว่า การพัฒนาเด็กปฐมวัย (0-5 ปี) ซึ่งมีจำนวนกว่า 4.5 ล้านคน โดยช่วงอายุ 0-2 ปี จะอยู่ในความดูแลของครอบครัวเป็นส่วนใหญ่ ช่วงอายุ 2-5 ปี จะส่งเข้าสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยต่างๆ เช่น โรงเรียนอนุบาล หรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จากผลการศึกษา พบว่าจุดแข็งของท้องถิ่นคือการดูแลแบบเบ็ดเสร็จ ไม่เฉพาะ ศพด.เท่านั้น แต่ดูแลทั้งระบบการทำงานกับชุมชน ครอบครัว พ่อแม่ ผู้ปกครอง และหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ ด้วย ความเข้มแข็งตรงนี้จึงน่าจะพัฒนาเด็กได้มากที่สุด อย่างไรก็ตาม วันนี้ จันทบุรีเป็นจังหวัดแรกที่ทำงานกลไกระดับจังหวัดเป็นรูปธรรมชัดเจน และหวังว่าจะประสบความสำเร็จในการพัฒนาเด็กปฐมวัย เนื่องจากผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงดีขึ้นทุกปีซึ่งเชื่อว่าจะอีก 2-3 ปี แนวทางการพัฒนาเด็กจะสมวัยมากขึ้น

อนึ่ง การขับเคลื่อนระบบและกลไกจังหวัดนั้นมุ่งพัฒนาให้เกิดระบบการดูแลส่งเสริมเด็กปฐมวัย เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่เหมาะสมในทุกด้าน โดยใช้ ศพด.เป็นหน่วยในการขับเคลื่อน มีการสนับสนุนด้านวิชาการ บุคลากร การบริหารจัดการ โครงสร้างพื้นฐาน งบประมาณ ตามความพร้อมของแต่ละฝ่าย ตลอดจนการวิจัยด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง

